

# What Happens To Thursday กิจกรรมดีๆเนื่องในวันเอดส์โลก



impulse bangkok คือ กลุ่มเกย์ที่มีจิตอาสามารวมตัวกันเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมและการสื่อสารผ่านการใช้ชีวิตทางสังคม กลุ่มเพื่อน และเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบโจทยวิถีชีวิตประจำวันของกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ ประเทศไทย (AHF Thailand)

ไม่มีใครรู้จักเกย์ (เรา) หรือชุมชนของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง มีแต่เราเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า ชุมชนของเราต้องการการสนับสนุนรูปแบบใด กิจกรรมสนุก ๆ ควรจะเป็นอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม ช่วงเวลาใดที่เหมาะสม

สมาชิก impulse Bangkok จึงสามารถสร้างสรรค์การจัดแคมเปญที่ตนเองและเพื่อนชายรักชายสนใจ เพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนที่สอดประสานเรื่องสุขภาพเข้าไปอย่างเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างกลมกลืน

บทบาท ของ impulse bangkok คือ สร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยผ่านกิจกรรมมัน ๆ สนุก ๆ เพื่อเกย์ในกรุงเทพฯ

Slogan : Our sex. Our city. Our lives.

จนถึงวันนี้ เราได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วมากกว่า 2 ปี อาทิ กิจกรรมในสถานบันเทิง สวนสาธารณะ สถานศึกษา และกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของ impulse Bangkok ก็คือ งาน Pool party ซึ่งเราจัดมาแล้ว 2 ครั้ง และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้เราได้ส่งเสริมให้ทุกคนรู้สถานะผลเลือดของตนเองโดยมีคลินิกเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจฟรี ในทุกกิจกรรมของเรา

และกิจกรรมส่งท้ายปี 2017 นี้ เราได้จัดปาร์ตี้ในชื่อ WHAT HAPPENS TO THURSDAY ขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560 ที่ CE' La VI Bangkok เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มี การตีตราและเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการ ยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2030

โดยในงานนี้เราจัดกิจกรรมและชูนโยบายสู่การปฏิบัติ 90-90-90 ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2020 โดย 90 ทั้งสามหมายถึง

- 90 ที่หนึ่ง คือ ร้อยละ 90 ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจะต้องทราบสถานะเอชไอวีของตน
- 90 ที่สอง คือ ร้อยละ 90 ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจะต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ
- 90 ที่สาม คือ ร้อยละ 90 ของผู้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะต้องควบคุมเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ปาร์ตี้ WHAT HAPPENS TO THURSDAY จึงมาในธีมยุค 90s เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลตามนโยบายระดับสากลไปพร้อมกับความสนุกสนานที่สอดแทรกสาระเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ โดยเราจะนำบรรยากาศในยุค 90 s ด้วยแฟชั่นโชว์ เพลงสนุกๆในยุคนั้น และเล่นเกมสลับของที่ระลึก พร้อมจัดให้บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ ทั้งก่อนงานและในงาน ฟรี นอกจากนี้ impulse Bangkok ยังเห็นความสำคัญกับหน่วยงานและบุคคลที่ร่วมรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการป้องกันเอชไอวี/เอดส์และการรู้สถานะผลเลือด จึงถือโอกาสมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม impulse Bangkok ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน